

ที่ นร ๑๐๑๑/๔๐๘

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนครพนธ์ ๑๑๐๐๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่อง หรือแนวทางการลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

เรียน นาย พ.

อ้างถึง หนังสือกรมชลประทาน ลับ ที่ ว. ๒๐๑/๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ ว ๓๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

๒. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ ท ๘๓๐๔ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง หรือว่าท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสอบสวนนาย ส. ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า สังกัดกรมชลประทาน ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเกาะจันทร์ จับกุมดำเนินคดีอาญาในข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย และศาลแขวงชลบุรี มีคำสั่งให้นาย ส. เข้ารับการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยให้ถือว่าเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาและให้อยู่ในความควบคุมดูแลของพนักงานคุมประพฤติ ซึ่งนาย ส. ได้เข้ารับการบำบัดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่พนักงานคุมประพฤติกำหนดทุกประการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรีจึงได้มีหนังสือรับรองว่านาย ส. ได้รับการฟื้นฟูจนเป็นที่น่าพอใจ และให้ถือว่าพ้นจากความผิดที่ถูกกล่าวหา ต่อมาสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงชลบุรีได้ทำหนังสือถึงสถานีตำรวจภูธรเกาะจันทร์ แจ้งคำสั่งยุติการดำเนินคดีกับนาย ส. ท่านจึงขอทราบแนวทางในการพิจารณาโทษผู้นี้ว่าเป็นกรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนว่า ลูกจ้างประจำมิได้อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ จึงไม่อยู่ในอำนาจของ ก.พ. ที่จะพิจารณาให้ความเห็นได้ อย่างไรก็ตาม หากกรณีนี้ที่หารือนี้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้มีมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ ว ๓๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เรื่องการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องการทำโอกาสผู้ติดยาเสพติด คนพิการ และผู้เสพยาหรือติดยาเสพติด ซึ่งพ้นสภาพจากการใช้ยาเสพติด เข้าทำงาน หรือรับการศึกษาคือในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้มุ่งเน้นการให้โอกาสกับผู้เสพยาหรือผู้ติดยาเสพติด ซึ่งพ้นสภาพจากการใช้ยาเสพติดแล้ว โดยมีให้อ่างเหตุดังกล่าวเป็นการลิดรอนสิทธิในการเข้ารับการศึกษารับทุนการศึกษาหรือเข้าทำงาน ตลอดจนความก้าวหน้า การให้ออกจากการศึกษาหรือให้ออกจากงาน ซึ่งหมายความว่า ส่วนราชการจะพิจารณาให้ข้าราชการผู้เสพยาหรือติดยาเสพติดซึ่งพ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติดแล้วออกจากราชการ โดยลงโทษถึงไล่ออกหรือปลดออกจากราชการมิได้ เนื่องจากจะเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรีฉบับดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) สำหรับการพิจารณาว่า

ข้าราชการจะพ้นจากสภาพการใช้จ่ายเสพติดแล้วหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของ
ข้าราชการโดยละเอียดเป็นกรณี ๆ ไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันธุ์เรือง พันธุ์หงส์

(นายพันธุ์เรือง พันธุ์หงส์)

รองเลขาธิการ ก.พ.

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.

สำนักมาตรฐานวินัย

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕